
 
รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนพะยอม  

สมัยสามญั สมยัที ่3 ครัง้ที่ 2  
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 

วันที่  23 เดอืน สิงหาคม  พ.ศ.2566  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม 

--------------------------- 
 

ผูม้าประชมุ        
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายหลวด  โนนพะยอม ประธานสภาฯ หลวด  โนนพะยอม  
2 นายพีรพล  เวียงแก้ว รองประธานสภาฯ พีรพล  เวียงแก้ว  
3 นายสมดี  ศรีคุ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมดี  ศรีคุ้ม  
4 นายอุทร  ที่รัก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 อุทร  ที่รัก  
5 นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบัติ  จงค า  
6 นายปัญญา  ยางนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ปัญญา  ยางนอก  
7 นายกมล  กมลาไสย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 กมล  กมลาไสย  
8 นายศุภัฒชัย  กองน้ า เลขานุการสภาฯ  ศุภัฒชัย  กองน้ า  

 
ผู้ไม่มาประชมุ   
1. นายนิวัฒน์  ตาเขียม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  (ขออนุญาตลา)  
 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร  กองกะมุด นายก อบต.โนนพะยอม สมพร  กองกะมุด  
2 นายบุญกอง  ผมเพ็ชร์ รองนายก อบต.โนนพะยอม บุญกอง  ผมเพ็ชร์  
3 นายสายันต์  ค าหอม รองนายก อบต.โนนพะยอม สายันต์  ค าหอม  
4 นายพิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต รองปลัด อบต. พิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต  
5 นายชยานนท์  อุปฮาต ผู้อ านวยการกองช่าง ชยานนท์  อุปฮาต  
6 นางพรรณี  ค าระกาย ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี  ค าระกาย  
7 นายสุมิตร  กองแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 สุมิตร  กองแสง  
8 นายเฮียง  สระแก้ว ประชาคมหมู่ 3 เฮียง  สระแก้ว  
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
นายศุภัฒชัย  กองน้ า  -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ  
(เลขานุการสภาฯ) สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 และตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง        
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้องมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่        
จึงจะเป็นองค์ประชุมซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
โนนพะยอม เข้าประชุมทั้งหมด 8 ท่าน ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมจะเปิดประชุม          
ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
จุดธุป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  

 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม คณะผู้บริหาร 
(ประธานสภาฯ) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่ วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้ งที่  2  ประจ าปี           
พ.ศ. 2566 

 

    -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
    ระเบียบ วาระท่ี 1  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -แจ้งเรื่องการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพ่ิมพูนความรู้          
(ประธานสภาฯ)   เกี่ยวกับกฎหมายที่ส าคัญในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก     
    สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาท้องถิ่น ระว่างวันที่ 2 -4    
    กันยายน 2566 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮลเทล แอนด์คอนเวนชั่น 

เซ็นเตอร์ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังนั้น จึงได้เสนอสมาชิก
สภาฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจ านวน 4 คน ดังนี้ 
 1. นายหลวด  โนนพะยอม   ประธานสภาฯ 
 2. นายศุภัฒชัย  กองน้ า   เลขานุการสภาฯ 
3.  นายปัญญา  ยางนอก  สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 
4.  นายกมล  กมลาไสย  สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 
ก็ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านและรับทราบ และขอให้สามาชิกสภาฯ     

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ขอให้เข้าเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรม
ตามหลักสูตรดังกล่าวตามก าหนดการที่แจ้งไว้โดยพร้อมเพรียงกัน 
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-ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
    ระเบียบ วาระท่ี 2  
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อที่ 17 เดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมฯ 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านและ
พิจารณาตรวจดูรายละเอียด ในรายงานประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุมมา
หรือไม่และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีข้อความใดที่
ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ประชมุสภาฯ   -ไม่มกีารเสนอแก้ไขเพิม่เตมิ 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ)   ต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566  

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

    -มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  8  คน 
-รับรอง        จ านวน  7  เสียง 

    -ไม่รับรอง     จ านวน  -   เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบ วาระท่ี 3  
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ในระเบียบวาระนี้ คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องจะแจ้งให้ที่
(ประธานสภาฯ)   ประชุมทราบหรือไม่ หากมีขอเชิญครับ 
นายสมพร  กองกะมุด  -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา ทุกท่าน ผมขอแจ้งประชาสัมพันธ์    
(นายก อบต.)   เนื่องจากเป็นฤดูฝนของฝากถึงประธานสถานีสูบน้ าขอให้ท าความสะอาด           
    และดูแลด้วยครับ 
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-อีกหนึ่งเรื่องคือการร้องเรียนตัดไม้ในเขตปุาชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยอ่ึง    
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางปุาไม้ขอนแก่น ก็ได้เข้ามาไกล่เกลี่ยเพ่ือคลี่คลายปัญหาปม
การร้องเรียนดังกล่าว ต้องขอท าความเข้าใจกับทุกท่านและประชาสัมพันธ์
เรื่องปุาชุมชนด้วยว่า ในเขตพ้ืนที่ปุาชุมชนเราไม่สามารถจะเข้าไป
ด าเนินการใดๆ ไดโ้ดยผลประโยชน์ของตนเอง เช่น การหาฝืน การเก็บเห็ด 
การหาของปุา ฯลฯ ซึ่งประเด็นการตัดไม้ในเขตปุาชุมชนนั้น คือ ต้นยูคา
ลิปตัส ถูกตัดไป 52 ต้น และทางผู้ร้องได้แจ้งกับทางปุาไม้จังหวัดว่านายก 
อบต.โนนพะยอม เป็นคนสั่งให้พนักงานของ อบต.โนนพะยอม เป็นผู้ตัด    
จึงท าให้เกิดการพาดพิงมาถึงนายก อบต. ซึ่งนายกฯ ไม่ได้เป็นผู้สั่งการและ
ไม่ทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อน ดังนั้น กระผมจึงจะต้องท าการบันทึกแจ้งไป
ยังปุาไม้จังหวัดขอนแก่นให้ทราบถึงข้อเท็จจริง หากมีการตรวจสอบแล้วว่า
นายกฯไม่ได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ในครั้งนี้ และท าให้นายกฯ 
และทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมเกิดความเสียหายและเสื่อม
เสียก็คงจะมีการด าเนินการฟูองกลับในข้อกล่าวหาดังกล่าว กระผมจึงขอ
แจ้งให้กับทางสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบ 
-เรื่องประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 
3/2566 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณ
รายจ่ายเงินสะสม รวมทั้งเพ่ือใช้ส าหรับวางแนวในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
พะยอม รับทราบ 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบวาระท่ี 4 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม วาระที่ 2 

(ขั้นแปรญัตติ) 
วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
นายหลวด  โนนพะยอม  สาระส าคัญ 
(ประธานสภาฯ) ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ในการประชุม

สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2566 ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
พร้อมทั้งได้ก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติและ
ระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้แล้วนั้น 

    -ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัติฯ ได้สรุปการยื่นค าเสนอแปรญัติฯ          
    ให้สมาชิกสภาฯ รับทราบ ขอเชิญครับ 
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นายอุทร  ที่รัก   -เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
(ประธาน คคก.แปรญัตติ) ต าบลโนนพะยอม ทุกท่าน ได้พ้นก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ

คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณราจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .2567          
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารฯ ท่านใดยื่นเสนอค าแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนยันตาม
ร่างฉบับเดิม รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ที่จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือแจ้ง
นัดประชุมฯ ไปแล้วนั้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ  

 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายและระเบียบที่ 
(ประธานสภาฯ)   เกี่ยวข้อง  
 
นายศุภัฒชัย  กองน้ า   ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(เลขานุการสภาฯ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
    ข้อ 51 ก าหนดว่า  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษา 

เรียงตามล าดับ ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระส าคัญที่ ป ระชุ มสภาท้องถิ่ นจะลงมติ ให้ ส่ งปัญหานั้ น ไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีกในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่มีการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป 
สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิก
สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 
ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 
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ดังนั้น ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่สองจึงไม่มีค าแปรญัตติและแก้ไขแต่
ประการใด โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายตามร่างเดิม  

ดังนั้น ดิฉันจึงขอสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567      
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2565  รายละเอียดดังนี้  
1. การคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติของสภาองค์การบริหาร
ส่ วนต าบล โนนพะยอม นายสมบัติ  จ งค า  เสนอนายอุทร  ที่ รั ก            
เป็นประธานแปรญัตติฯ โดยมี นายปัญญา  ยางนอก เป็นผู้รับรอง โดยไม่มี
คณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมอีก จึงสรุปผลการประชุม
คัด เลื อกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คือ  นาย อุทร  ที่ รั ก            
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัติติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
2. การคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายปัญญา  ยางนอก เสนอ นายสมบัติ  จงค า โดยมีนายอุทร ที่รัก       
เป็นผู้รับรอง โดยไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมอีก     
จึงสรุปผลการคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ คือ นายสมบัติ  
จงค า  เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัติติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัติติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่   21  สิงหาคม  2566 
รายละเอียดดังนี้ 

ตามที่ก าหนดระยะเวลา สถานที่เสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 
18-20 สิงหาคม 2566 และได้ท าหนังสือต่อผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ 
เพ่ือเชิญมาชี้แจงในการแปรญัตติฯ ปรากฎว่าไม่มีผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท่านใดยื่นค าแปรญัตติฯ จึงได้พิจารณาเห็นควรคงร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามร่างเดิม 

    -จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 
มติที่ประชุมสภาฯ -ลงมติเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติให้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามร่างเดิม     
ด้วยมติเสียงข้างมาก ดังนี้ 

    -มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  8 คน 
-เห็นชอบ    จ านวน   7  เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ     จ านวน   -    เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
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นายหลวด  โนนพะยอม  เมื่อที่ประชุมไม่มีมติเป็นอย่างอ่ืนเป็นอันว่า ในวาระท่ีสอง (ข้ันแปรญัตติ)      
(ประธานสภาฯ) ที่ประชุมได้ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ตามร่างเดิม 
-และได้หารือให้ที่ประชุมว่าจะพิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ต่อไป
หรือไม ่
-เสนอให้พิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในการประชุมครั้งนี้
ตามล าดับต่อไป 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ 
(ประธานสภาฯ) ให้ลงมติร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ             

พ.ศ.2567 ในวาระท่ีสามตามล าดับต่อไป 
 
วาระที่ 3 ขั้นพิจาณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2567 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) 

สาระส าคัญ 
-ในวาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ)  ไม่มีการแปรญัตติและที่ประชุมลงมติให้
ยืนยัน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ตามร่างเดิม และให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระท่ีสาม (ข้ันลงมติ) ต่อไป 
-ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

 
นายศุภัฒชัย  กองน้ า   ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(เลขานุการสภาฯ) -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
-ข้อ 52 ก าหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัต ิหรือไม ่
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-จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือไม่ 
-ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาลงมติให้ตราข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

มติที่ประชุมสภาฯ ลงมติ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  ด้วยมติเสียงข้างมาก ดังนี้  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  8  คน 
เห็นชอบ    จ านวน  7  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ     จ านวน   -  เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการวางท่อ 

ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 
-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง
รายละเอียด 

 
นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายก อบต.) งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการวางท่อ

ระบายน้ า  คสล. หมู่ที่  6  จึ งขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
แผนงานอุสาหกรรมแลการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสินผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 162 
ท่อน พร้อมวางบ่อพัก ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จ านวน 36 บ่อ พร้อม
ถมกลับปรับเกลี่ยเรียบและงานเทคอนกรีตทับ ขนาด 0.60 เมตร        
ยาว 162 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมระยะความยาวท่อ และบ่อพัก 
180 เมตร งบประมาณ 182,400 บาท รายละเอียดเป็นตามแบบแปลน
ที่อบต.โนนพะยอม ก าหนด 
 

จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด  
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานก่อสร้าง 
 -ประเภทงบลงทุน 
-รายจ่ายค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
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-รายจ่ายโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  

บ้านโนนพะยอม (จากซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 – ล าห้วย)  
งบประมาณตั้งไว้   237,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 237,000   บาท  
โอนลดครั้งนี้  182,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
-แผนงานอุตสาหกรรมแลการโยธา   
-งานก่อสร้าง  
-งบลงทุน 
-หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนพะยอม 
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 182,400  บาท  

  รวมเป็นเงิน  182,400  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดดังกล่าว 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่  6        
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภา อบต.  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 
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มติที่ประชุมสภา อบต. ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่  6           
คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  8  คน 
-เห็นชอบ    จ านวน  7    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน    1  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด  โนนพะยอม   4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
(ประธานสภาฯ)           งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการวางท่อ 

ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 9 
-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง
รายละเอียด 

นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายก อบต.) งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการวางท่อ

ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 9 แผนงานอุสาหกรรมแลการโยธา งานก่อสร้าง   
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสินผ่านศูนย์กลาง        
0.30 เมตร จ านวน 23 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก ขนาด 0.50 x 0.50 
เมตร จ านวน 6 บ่อ พร้อมถมกลับปรับเกลี่ยเรียบและงานเทคอนกรีตทับ 
ขนาด 0.60 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมระยะความยาว
ท่อ และบ่อพัก 26 เมตร งบประมาณ 31,700 บาท รายละเอียดเป็น
ตามแบบแปลนที่ อบต.โนนพะยอม ก าหนด รายละเอียด  จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด  
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานก่อสร้าง 
 -ประเภทงบลงทุน 
-รายจ่ายค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนพะยอม  
(จากซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 – ล าห้วย)  
งบประมาณตั้งไว้   237,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 237,000   บาท  
โอนลดครั้งนี้  182,400 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
-แผนงานอุตสาหกรรมแลการโยธา   
-งานก่อสร้าง  
-ประเภทงบลงทุน 
-รายจ่ายหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองเบ็ญ 
งบประมาณตั้งไว้    0.00   บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้เป็นเงิน 31,700  บาท  

  รวมเป็นเงิน  31,700  บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดดังกล่าว 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 9     
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภา อบต.  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุมสภา อบต. ลงมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่  9           
คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  8  คน 
-เห็นชอบ    จ านวน  7    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน    1  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
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นายหลวด  โนนพะยอม  4.5 พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบอนมุัตโิอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
(ประธานสภาฯ)    งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ า 
นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย 
(นายก อบต.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ด้วยมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

จากการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจากสถานีสูบน้ าบ้านห้วยไร่ 3 ช ารุดไม่
สามารถสูบน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรได้ ซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูการท าการเกษตร
โดยเฉพาะการปลูกข้าว ชาวบ้านมีความจ าเป็นที่จะต้องสูบน้ าเพ่ือใส่นาข้าว
จึงมีประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนเข้ามาร้องทุกข์เพ่ือขอความช่วยเหลือ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม แก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ดังกล่าว ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก 73001.3/587 ลงวันที่ 15 
สิงหาคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบปรมาณ พ.ศ.2566 ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแล้ว
ปรากฎว่าเงินในหมวดค่าบ ารุงซ่อมแซม คงเหลือ 104,355 บาท ซึ่งไม่
เพียงพอในการซ่อมแซมสถานีสูบน้ าดังกล่าว ดังนี้ 
1. งานซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟูาสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูาบ้านห้วยไร่ 3 

  -เปลี่ยนขดลวดสเตเตอร์ใหม่  จ านวน  1  ลูก 
  -เปลี่ยนลูกปืนแกนเพลา (หน้า)   จ านวน  1  ตลัด 
  -เปลี่ยนลูกปืนแกนเพลา (หลัง)  จ านวน  1  ตลัด 

2. รวมค่าแรงรื้อถอนพร้อมยก ขึ้น-ลง ติดตั้งและทดสอบระบบการท างาน
พร้อมใช้งาน  จ านวน  1  งาน (ต้องมีระยะการรับประกันงานไม่น้อยกว่า 
12 เดือน) 

จึงขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566    รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด (กองช่าง) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานก่อสร้าง 
 -ประเภทงบลงทุน 
-รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่  
(บ้านนายสามารถ-บ้านนางสุทิน ปรีชา)  
งบประมาณตั้งไว้   159,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  159,000 บาท  
โอนลดครั้งนี้  159,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
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โอนลด  
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานก่อสร้าง 
 -ประเภทงบลงทุน 
-รายจ่ายค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
-รายจ่ายโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6          

บ้านโนนพะยอม (จากซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 – ล าห้วย)  
งบประมาณตั้งไว้   237,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 237,000   บาท  
โอนลดครั้งนี้  22,900 บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนลด  
-แผนงานสาธารณสุข 
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 -ด าเนินงาน 
-ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษระรายจ่าย
งบรายจ่านอื่นๆ 
-รายจ่ายโครงการเฝูาระวังปูองกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรค

โรคติดต่อ  
งบประมาณตั้งไว้   100,000  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000   บาท  
โอนลดครั้งนี้  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม (ก่องช่าง) 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-งานบ าบัดน้ าเสีย  
-ประเภทงบด าเนินงาน 
-รายจ่ายค่าใช้สอย 
 -ประเภทรายการค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณตั้งไว้   104,355  บาท    
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  104,355 บาท  
โอนเพิ่มรวมทั้งสิ้นครั้งนี้  281,900 บาท  
(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
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ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าว 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติ                                              
(ประธานสภาฯ) ขอความอนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 เพ่ือซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้านห้วยไร่ 3 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภา อบต.  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุมสภา อบต. ลงมติอนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

เพ่ือซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้านห้วยไร่ 3  คะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  8  คน 
-เห็นชอบ    จ านวน  7    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน    1  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ซึ่งการซักถามจะให้ทางสมาชิกสภาฯ ซักถามแล้วจะให้ทางคณะผู้บริหารได้

ตอบข้อซักถามพร้อมกันรวดเดียวในทุกค าถาม เชิญครับ 
นายสมบัติ  จงค า -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
(ส.อบต.หมู่ 3) ทุกท่าน ขอเรียนปรึกษา และค าแนะน าในเรื่องการด าเนินการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ า หมู่ที่  3 ที่ ได้ตั้ งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ        
พ.ศ.2566 

นายสมพร  กองกะมุด  ตอนนี้ได้ให้กองช่างประสานกับทางหลวงชนบท ซึ่งพ้ืนที่ในการด าเนิน 
(นายก อบต.) โครงการจะต้องมีการตัดผ่านถนนของทางหลวงชนบท ซึ่งจะต้องได้รับ

ความยินยอม คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ 
นายอุทร  ที่รัก -เรียนท่านประธารสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม  
(ส.อบต.หมู่ 2) ทุกท่าน กระผมขออนุญาตติดตามงาน จ านวน 2 เรื่อง 1. เรื่องการ

ซ่อมแซมถนนเส้นหน้าโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 2. เรื่องฝายแกนดินที่
ทางท่านนายกได้ประสานให้ หมู่ที่  2 เป็นพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการ
ดังกล่าว 
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นายสมพ  กองกะมุด  -เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุท่าน ผมขอ  
(นายก อบต.) ตอบข้อซักถามของ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 เรื่องถนนหน้าโรงเรียนประชารัฐ     

พัฒนาการนั้นเป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ซึ่งได้แจ้งให้ทาง
หลวงชนบททราบแล้วและยังคงอยู้ในขั้นตอนของการบรรจุเข้าในแผนฯ
ของทางหลวงชนบท แต่งผมจะให้กองช่างออกพ้ืนที่ส ารวจถนนเส้นดังกล่าว
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขหาได้รับความเดือดร้อน จะได้แก้ปัญหาไปก่อนที่ทาง
หลวงชนบทจะเข้ามาด าเนินการซ่อมแซม  

 -ส าหรับเรื่องฝายแกนดิน ตามที่ได้แจ้งท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ให้ลง
ส ารวจสถานที่คลองอีสานเขียว เพ่ือรายงานให้ท่านนายอ าเภอชนบททราบ 
ซึ่งโครงการไม่มีงบประมาณในการด าเนินโครงการ ท่านนายอ าเภอให้ท า
เป็นโครงการจิตอาสา ซึ่งกระผมกได้ลงพ้ืนที่ดังกล่าวแล้วปรากฎว่า
ในตอนนี้น้ าค่อนข้างเยอะไม่น่าจะด าเนินการได้ครับ 

นายศุภัฒชัย กองน้ า -เรียนท่านปรานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน กระผม 
(เลขานุการสภาฯ) ขออนถญาตเสนอพ้ืนที่บ้านอ้วยอึ่งครับท่านนายกฯ 
นายสมพร  กองกะมุด -อย่างนั้นผมขอมอบหมายให้ ผอ.กองช่าง ได้ลงส ารวจพื้นที่แหล่งน้ าที่จะ 
(นายก อบต.) ด าเนินการโครงการดังกล่าวทั้งหมู่ 2 และหมู่ 4 หรือล าน้ าชี เราก็สามารถ

ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ครับ เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ของ
การด าเนินโครงการและรายงานให้นายอ าเภอชนบทได้รับทราบ และอีก
แนวทางหนึ่งการท าฝายแกนดินเพื่อชะลอน้ า ผมคิดว่าก็เป็นโครงการที่ประ
ชานส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์ก็อยากเสนอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา
โครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ หรือเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม จะได้จัดสรรหรือจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป 

นายหลวด  โนนพะยอม -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ) ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นายศุภัฒชัย  กองน้ า) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
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คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ชุดตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ถูกต้องแล้ว  

 
 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสมดี  ศรีคุ้ม) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสมบัติ  จงค า) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอุทร  ที่รัก) 

 
 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................................   
 
 

 (ลงชื่อ)  
                                              (นายหลวด  โนนพะยอม) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 

 
 

 


